



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐกานต์ ธิยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวปริยากร พิมานโกคิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวศันสนีย์ ตุนฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐกานต์ ธิยะ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๑๓๘๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่น(ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลการที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐกานต์ ธิยะ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา รับแจ้งทางวิทยุสื่อสาร จาก ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

เวลา ๑๒.๐๓ น.ว่ามีผู้ชายไทยอายุ ๗๑ ปี เรียกไม่รู้สีกตัว ประวัติโรคเบาหวาน ภายในซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุเวลา ๑๒.๑๐ น. พบผู้ป่วยเรียกไม่รู้สีกตัว เหงื่อแตก ตัวเย็น สัญญาณชีพแรกจับ อุณหภูมิ
ร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๒ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวออกซิเจนใน
เลือด ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ๓๓ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงพิจารณาให้ยา Glucose
๕๐ ซีซี และ เปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑๐%D/N/๒ ขนาด ๑๐๐๐ ซีซี จำนวน ๘๐ ซีซี
ต่อ ชั่วโมง แล้วนำส่งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลตากสิน ตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แรกจับที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดคุยได้รู้เรื่อง สัญญาณชีพแรกจับ อุณหภูมิร่างกาย
๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๒ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
๙๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ๒๓๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์ทำการตรวจรักษาและดูแล
เบื้องต้น พร้อมให้ส่งผลเลือดเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแพทย์วินิจฉัยว่า
ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ให้รอผลทางห้องปฏิบัติการ และ รอเตียงที่ห้องสังเกตอาการใน
เวลา ๑๔.๕๐ น.

ห้องสังเกตอาการแพทย์ให้เจาะน้ำตาลในกระแสเลือดทุก ๒ ชั่วโมง เมื่อสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดเดิม
หมดให้ต่อด้วย ๕%D/N/๒ ขนาด ๑๐๐๐ ซีซี จำนวน ๘๐ ซีซี ต่อชั่วโมง เมื่อครบเวลาพยาบาลได้รายงานผล
เลือดทางห้องปฏิบัติการ ที่ส่งจากห้องห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมี ผล FBS อยู่ในระดับต่ำเกินมาตรฐาน แพทย์ให้รอ
ส่งผลเลือดเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในตอนเช้าอีกที ผู้ป่วย รับประทานอาหารและยาตามแพทย์สั่ง
พักผ่อนได้ไม่อาการของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ในตอนเช้า แพทย์เยี่ยมประเมินอาการ พยาบาลรายงานอาการ
ผู้ป่วย ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดทุก ๒ ชั่วโมง พร้อมกับผลเลือดเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ส่ง
ห้องสังเกตอาการ อยู่ในระดับปกติดีแพทย์พิจารณาให้ส่งศูนย์เบาหวาน เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน พยาบาลได้ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา ของแพทย์ทางด้านร่างกายและจิตใจให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนการรักษาและค้นหาปัญหา สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ติดตาม
ประเมินผลการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดซ้ำ และสามารถปฏิบัติตัว
หลังจากกลับจากโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน สัญญาณชีพเมื่อกลับบ้านอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร

๘๙ ครั้ง/นาที่ อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง/นาที่ ความอึดตัวออกซิเจน ๙๙ เปอร์เซ็นต์ระดับน้ำตาลใน
กระแสเลือด ๑๗๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องแนะนำให้ผู้ป่วยต้องมาตรวจตามนัดที่
ห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยได้กลับบ้านวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาการรักษา ๒ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ EMS MEMBER CLUB ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลตากสิน ให้เป็นแบบเชิงรุก
๒. ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการอย่างครบวงจร
๓. เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
๒. ลดการรุนแรงของโรคและอันตรายของโรคลดน้อยลง ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
๓. ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยระหว่างนำส่งโรงพยาบาล